



ที่ ศธ ๐๔๑๕๐/ ๑๔๕๗

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต ๒ ตำบลบางพลีใหญ่
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๕๕๐

๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน
ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒
อ้างถึง หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ ที่ ศธ ที่ ศธ ๐๔๑๕๐/๑๒๓๗
ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒
ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง ได้กำหนดวิธีการรับสมัครคัดเลือก และปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหา
และเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ โดยรับสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)
ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรได้เสร็จสิ้นแล้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต ๒ จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยา
โรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒
รายละเอียดตามประกาศที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายทศพร ถือพุดซา)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
กลุ่มบริหารงานบุคคล
โทร ๐๒ ๓๓๐๐ ๑๔๑ ๔ ต่อ ๒๒



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง กำหนดวิธีการรับสมัครคัดเลือก และปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ โดยรับสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยถึงวันที่ลงประกาศตราไปรษณีย์ต้นทาง ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นสำคัญ สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ จำนวน ๑๑ ราย โดยขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นเวลา ๒ ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เว้นแต่มีการประกาศการสรรหาและเลือกสรรในตำแหน่งเดียวกัน บัญชีนี้เป็นอันยกเลิก รายละเอียดวัน เวลา และสถานที่รายงานตัวตามบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ ที่แนบท้ายประกาศนี้

การเรียกตัวผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรให้มารายงานตัว

การเรียกตัวผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรให้มารายงานตัวในครั้งแรก วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ โดยจะดำเนินการจัดทำสัญญาจ้างเมื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ ได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้วเท่านั้น และจะแจ้งให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรลำดับที่ ๑ ทราบในโอกาสต่อไป

การเรียกตัวครั้งต่อไป สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ จะเรียกตัวผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรโดยตรงเป็นรายบุคคลก่อนวันรายงานตัวไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน นับแต่วันประกาศลงทะเบียนของไปรษณีย์ต้นทางตามที่อยู่ปรากฏในเอกสารการรับสมัคร ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเองที่ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงที่อยู่นั้น หากความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากผู้สมัครเองจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้

การยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรร

ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีเมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้

- ๑) ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตำแหน่ง
- ๒) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเข้ารับการจ้างตามกำหนด

/ ๓) ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่...

๓) ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ ตามวัน เวลา ที่กำหนด

๔) ผู้นั้นขอสละสิทธิการจ้าง

๕) ผู้นั้นขาดคุณสมบัติตามประกาศที่กำหนด

๖) บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้นบัญชี

๗) มีประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในตำแหน่งเดียวกันครั้งใหม่แล้ว

๘) เมื่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายทศพร ถือพุดชา)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
 ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

(แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓)

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ		ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๑	๑	น.ส.วิรยา วงนอก	ให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ลำดับที่ ๑
๒	๑	๖	น.ส.พัชรี อินทหอม	มารายงานตัวในวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.
๓	๑	๕	น.ส.ศุภิษา หงส์วิมล	ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒
๔	๐	๓	นายพัฒน์พล ศิริ	
๕	๐	๑	น.ส.อัญชลีพร แก้วนุ่ม	
๖	๑	๓	น.ส.ภัทรพร สุขล้อม	
๗	๑	๔	น.ส.เบญจวรรณ วิจิตร	
๘	๐	๕	น.ส.มาลีนี ศิริวงศ์	
๙	๐	๔	น.ส.นงอร อ่อนเจริญ	
๑๐	๐	๖	น.ส.กมลชนก เย็นเกษม	
๑๑	๐	๗	น.ส.ชฎาพรรณ บุญจันทร์	